
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2565 

วันจันทร์ท่ี  10  มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

ผู้มาประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายศักดิ์ณรงค์   อุดม ประธานสภาฯ ศักดิ์ณรงค์   อุดม  
2 นายสมาน   สะเอียบคง รองประธานสภาฯ สมาน   สะเอียบคง  
3 ว่าท่ีร้อยตรี กฤษณุ  ขันทะรักษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ว่าท่ี ร้อยตรี กฤษณุ ขันทะรักษ์  
4 นายสมาน    ค าบุญเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 สมาน  ค าบุญเรือง  
5 นายสุทน   ทะแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 สุทน  ทะแก้ว  
6 นายสายัณห์   อินต๊ะวิชัย สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 สายัณห์  อินต๊ะวิชัย  
7 นายธนภัทร   ผัดขัน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 ธนภัทร  ผัดขัน  
8 นายสวัสด์ิ   สุขจิตร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 สวัสด์ิ  สุขจิตร  
9 นายพัฒน์   อยู่สุข สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 พัฒน์  อยู่สุข  

10 นายอภิชาติ   รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 อภิชาติ  รุ่งเรือง  
11 นส.สุภาวดี   ธรรมไชยางกูร เลขานุการสภา อบต. สุภาวดี  ธรรมไชยางกูร  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายชุม  สะเอียบคง นายก อบต.สะเอียบ ชุม  สะเอียบคง  
2 นายประเสริฐ  แก้วกุฬา รองนายก อบต.สะเอียบ ประเสริฐ  แก้วกุฬา  
3 นายสมบัติ  อินต๊ะปัญญา รองนายก อบต.สะเอียบ สมบัติ  อินต๊ะปัญญา  
4 นายณัฐปคัลภ์  ศรีค าภา เลขานุการนายก อบต. ณัฐปคัลภ์   ศรีค าภา  
5 นายสุชาติ  นันตาแสง รักษาการในต าแหน่ง 

ผอ.รร.บ้านแม่พร้าว 
สุชาติ  นันตาแสง  

6 นายศรายุทธ  แก้วเรือน ผอ.รร.บ้านนาหลวง ศรายุทธ  แก้วเรือน  
7 นายธีรโชติ  หล่ายสิน รักษาการในต าแหน่ง 

ผอ.รร.บ้านป่าเลา 
ธีรโชติ  หล่ายสิน  

8 ว่าท่ีร้อยตรีพิทักษ์  เสียงดี รักษาการในต าแหน่ง 
ผอ.รร.บ้านดอนชัย 

ว่าท่ีร้อยตรี พิทักษ์ เสียงดี  

9 
 
 
 

นส.สุภาพร  โพรงแก้ว นักวิชาการศึกษาช านาญ
การ 

สุภาพร  โพรงแก้ว  

10 นางตุลารัตน์  แสงมณี นักทรัพยากรบุคคลช านาญ
การ 

ตุลารัตน์  แสงมณี  

11 นางอาริศราพรด์ิ สะเอียบคง ผอ.กองคลัง อาริศราพรด์ิ  สะเอียบคง  
12 นายสิงห์คาร สะเอียบคง ผช.หมู่ 5 สิงห์คาร สะเอียบคง  

 
 
 



 
 
 
 

13 นายสุรชัย  กันทะเขียว ผช.หมู่ 10 สุรชัย  กันทะเขียว  
14 นายประทิน  ขันทะบุตร ผช.หมู่ 1 ประทิน  ขันทะบุตร  
15 นายรณชัย  ม้าทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 รณชัย  ม้าทอง  
16 นายชุมพร  จันทร์หมื่น ผอ.รพ.สต.บ้านป่าเลา ชุมพร  จันทร์หมื่น  
17 พ.ต.ท.ถนอม  นาทีเลศ สภ.สะเอียบ พ.ต.ท.ถนอม  นาทีเลศ  
18 นายสมบัติ  สลักหล่าย ผอ.รพ.สต.สะเอียบ สมบัติ  สลักหล่าย  
19 นายสมมิตร  เสาวะระ ก านันต าบลสะเอียบ สมมิตร  เสาวะระ  
20 นายอนันต์  ป๊อกแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 อนันต์  ป๊อกแก้ว  
21 นายก้องไมตรี  เทศสูงเนิน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่

ยม 
ก้องไมตรี  เทศสูงเนิน  

22 นายศุภชัย  ใจกลม หัวหน้าสถานีไฟป่าแม่ยม ศุภชัย  ใจกลม  
23 นายจรัญ  ค าบุญเรือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 จรัญ  ค าบุญเรือง  
24 นายวินัย  สาใจ หัวหน้าโครงการพัฒนาป่า

ไม้ตามแนวพระราชด าริ 
บ้านแม่พร้าว 

วินัย  สาใจ  

25 นายภิญโญ  ชมภูมิ่ง สจ.แพร่ เขต 2 ภิญโญ  ชมภูมิ่ง  
26 นายโยธิน  หนองซิว รพ.สต.บ้านนาหลวง โยธิน หนองซวิ  
27 นายจ านง สุขจิตร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 จ านง  สุขจิตร  
28 นางเกศวรางค์  เขม้นเขตวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผนปฏิบัติการ 
เกศวรางค์  เขม้นเขตวิทย์  

29 นส.อัจฉราภรณ์  ขันทะบุตร พนักงานจ้างเหมา อัจฉราภรณ์  ขันทะบุตร  
30 นส.ทัศนีย์  นาระเดช นักจัดการงานท่ัวไป

ช านาญการ 
ทัศนีย์  นาระเดช  

31 นายอนุสรณ์  ทองค า นายช่างโยธาช านาญงาน อนุสรณ์  ทองค า  
32 นายจตุพล  ใจเฉลา นายช่างโยธา จตุพล ใจเฉลา  
33 นส.พิชญา  ขันทะรักษ์ พนักงานจ้าง อบต. พิชญา  ขันทะรักษ์  
34 นส.สลิลทิพย์  เสาวะระ พนักงานจ้าง อบต. สลิลทิพย์  เสาวะระ  
35 นส.อัมพร  กับปินะ เจ้าพนักงานพัสดุ

ปฏิบัติงาน 
อัมพร  กับปินะ  

36 นายสมศักดิ์  วงศ์เทพ หัวหน้าส านักปลัด สมศักดิ์ วงศ์เทพ  
37 นายพยับ  หม้อดี พนักงานขับรถยนต์ พยับ  หม้อดี  
38 นางปริยากร  ดอกสน พนักงานจ้างท่ัวไป ปริยากร  ดอกสน  
39 นส.อชิรญาร์น  ศรีค าภา พนักงานจ้างตามภารกิจ อชิรญาร์น ศรีค าภา  
40 นายนฤพนธ์  ศรีค าภา นักพัฒนาชุมชน นฤพนธ์  ศรีค าภา  
41 นส.ไอศวรรณยา  ขัดศิริโฉมแจง พนักงานจ้างตามภารกิจ ไอศวรรณยา  ขัดศิริโฉมแจง  
42 นายพีรพงศ์  มหัทธนบดี ผู้ช่วยนายช่างโยธา พีรพงศ์  มหัทธนบดี  
43 นายศุภักษร  ดอนแก้ว พนักงานจดมาตรวัดน้ า ศุภักษร  ดอนแก้ว  
44 นางวราภรณ์  ศรีค าภา พนักงานจ้างตามภารกิจ วราภรณ์  ศรีค าภา  
45 นางสุวิมล  คงหมื่นไวย พนักงานจ้างเหมา สุวิมล  คงหมื่นไวย  



 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2565 
วันจันทร์ท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2565  เวลา 09.00 น.  
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

 
ผูม้าประชุม 
ล าดับท่ี  ช่ือ-นามสกุล    ต าแหน่ง      
1  นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาฯ    
2  นายสมาน  สะเอียบคง  รองประธานสภาฯ   
3  นายยงค์  วิลัยรัตน์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1   
4  นายวิชัย  รักษาพล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1   
5  นายธีระวฒัน์ สุธิกุลนันท์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2   
6  นายอินจันทร์  ดอกค า  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2     
7  นายสมบัติ  อินต๊ะปัญญา  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3    
8  นายสมบัติ  เสาวะระ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3   
9  นายศักดิ์ณรงค์  อุดม  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4    
10  นายสายันต์  ขันทะบุตร  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5    
11  นายชัพวิชญ์  ไชยภิสาร  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5    
12  นายก้าน  บุญทิพย์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6      
13  นายนิพลธ์สะเอียบคง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6    
14  นายอ านวย  สะเอียบคง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7     
15  นายพัฒน์  อยู่สุข   สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8     
16  นายธงชัย  ปั๋นจา   สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8      
17  นายอภิชาติ  รุ่งเรือง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9  
18  นายปราโมทย์  ผัดขัน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9   
19  นายอภิชาติ  สร้อยเงิน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10  
20  นายสมาน  สะเอียบคง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10     
21  นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร เลขานุการสภา อบต.    
 
ผู้ไม่มาประชุม 

- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับท่ี  ช่ือ-สกุล     ต าแหน่ง  
1 นายชุม  สะเอียบคง    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
2 นายประเสริฐ  แก้วกุฬา    รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
3 นายสมบัติ  อินต๊ะปัญญา    รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
4 นายณัฐปคัลภ์  ศรีค าภา    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
5 นายสุชาติ  นันตาแสง    รักษาการในต าแหน่ง ผอ.รร.บ้านแม่พร้าว 
6 นายศรายุทธ  แก้วเรือน    ผอ.รร.บ้านนาหลวง 
 
 
 
       7.นายธีรโชติ... 
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7 นายธีรโชติ  หล่ายสิน    รักษาการในต าแหน่ง ผอ.รร.บ้านป่าเลา 
8 ว่าท่ีร้อยตรี พิทักษ์  เสียงดี   รักษาการในต าแหน่ง ผอ.รร.บ้านดอนชัย 
9 นส.สุภาพร  โพรงแก้ว    นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
10 นางตุลารัตน์  แสงมณี    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
11 นางอาริศราพรด์ิ  สะเอียบคง   ผอ.กองคลัง 
12 นายสิงห์คาร  สะเอียบคง    ผช.หมู่ 5 
13 นายสุรชัย  กันทะเขียว    ผช.หมู่ 10 
14 นายประทิน  ขันทะบุตร    ผช.หมู่ 1 
15 นายรณชัย  ม้าทอง    ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 
16 นายชุมพร  จันทร์หมื่น    ผอ.รพ.สต.บ้านป่าเลา 
17 พ.ต.ท.ถนอม  นาทีเลศ    สภ.สะเอียบ 
18 นายสมบัติ  สลักหล่าย    ผอ.รพ.สต.สะเอียบ 
19 นายสมมิตร  เสาวะระ    ก านันต าบลสะเอียบ 
20 นายอนันต์  ป๊อกแก้ว    ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 
21 นายก้องไมตรี  เทศสูงเนิน    หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ยม 
22 นายศุภชัย  ใจกลม    หัวหน้าสถานีไฟป่าแม่ยม 
23 นายจรัญ  ค าบุญเรือง    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 
24 นายวินัย  สาใจ     หัวหน้าโครงการตามแนวพระราชด าริบ้านแม่พร้าว 
25 นายภิญโญ  ชมพูมิ่ง    สจ.แพร่เขต 2 
26 นายโยธิน  หนองซิว    รพ.สต.บ้านนาหลวง 
27 นายจ านง  สุขจิตร    ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 
28 นางเกศวรางค์  เขม้นเขตวิทย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
29 นส.อัจฉราภรณ์  ขันทะบุตร   พนักงานจ้างเหมา 
30 นส.ทัศนีย์  นาระเดช    นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
31 นายอนุสรณ์  ทองค า    นายช่างโยธาช านาญงาน 
32 นายจตุพล  ใจเฉลา    นายช่างโยธา 
33 นส.พิชญา  ขันทะรักษ์    พนักงานจ้างเหมา 
34 นส.สลิลทิพย์  เสาวะระ    พนักงานจ้างเหมา 
35 นส.อัมพร  กับปินะ    เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
36 นายสมศักดิ์  วงศ์เทพ    หัวหน้าส านักปลัด 
37 นายพยับ  หม้อดี     พนักงานขับรถยนต์ 
38 นางปริยากร  ดอกสน    พนักงานจ้างท่ัวไป 
39 นส.อชิรณาร์น  ศรีค าภา    พนักงานจ้างตามภารกิจ 
40 นายนฤพนธ์  ศรีค าภา    นักพัฒนาชุมชน 
41 นส.ไอศวรรณยา  ขัดศิริโฉมแจง   ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ 
42 นายพีรพงศ์  มหัทธนบดี    ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
43 นายศุภักษร  ดอนแก้ว    พนักงานจดมาตรวัดน้ า 
44 นางวราภรณ์  ศรีค าภา    พนักงานจ้างตามภารกิจ 
45 นางสุวิมล  คงหมื่นไวย    พนักงานจ้างเหมา 
 
 
       เริ่มประชุมเวลา... 
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 เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

เมื่อถึงเวลาประชุมนายศักด์ิณรงค์  อุดม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ   ได้ตรวจสอบ     
องค์ประชุม ถือว่าครบองค์ประชุม และเปิดประชุมด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ 

 
นายศักดิ์ณรงค์  อุดม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

- เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2565  วันจันทร์ท่ี  10  มกราคม 
2565 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

-ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

- ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
  3.1  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ค าแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สะเอียบ  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
 
 
  3.2  ขอและอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

นายศักดิ์ณรงค์  อุดม   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
ได้เสนอญัตติการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ 2565 ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสะเอียบ ดังนั้น ผมจึงขอให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
นายชุม  สะเอียบคง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ  ได้ต้ังข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 
บางหมวด บางโครงการ บางรายการ ท่ีงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอ จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สะเอียบ  เพื่อขอโอนงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

   
  โอนลด แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนประธานสภา 
รองประธาน สมาชิกสภา เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนเงินท่ีขอโอนลด  100 บาท 
  โอนเพิ่ม  แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง ประเภทรายจ่าย เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวนเงิน
ท่ีขอโอนเพิ่ม  100 บาท 
 
 
 
        โอนลด... 
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  โอนลด  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบบุคลากร ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทน
ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา เลขานุการสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนเงินท่ีขอโอนลด  30,000 
บาท 
  โอนเพิ่ม  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม 30,000 บาท 
  โอนลด  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนประธานสภา 
รองประธานสภา สมาชิกสภา เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนเงินท่ีขอโอนลด 120,580 บาท 
  โอนเพิ่ม  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ         
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม  120,580 บาท 
  โอนลด  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวนเงินท่ีขอ
โอนลด  3,300 บาท 
  โอนเพิ่ม  แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์
ส านักงาน เก้าอี้ส านักงาน จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม  3,300 บาท  
  โอนลด แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร ประเภทรายจ่าย เงินเดือนข้าราชการ    
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวนเงินท่ีขอโอนลด  72,000 บาท 
  โอนเพิ่ม  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    
จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม 72,000 บาท 
  โอนลด แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น จ านวนเงินท่ีขอโอนลด  15,000 บาท 
  โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องพิมพ์เอกสาร 
จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม 15,000 บาท 
 

รวมเป็นจ านวนเงินที่ขอโอนทั้งสิ้น  240,980 บาท (สองแสนสี่หม่ืนเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
 
           3.3  พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  ประจ าปี พ.ศ.2566 
เดิมก าหนดไว้ดังนี้ 
1. สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ต้ังแต่วันท่ี 1-15 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 
2. สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ต้ังแต่วันท่ี 1-15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 
3. สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ต้ังแต่วันท่ี 1-15 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 
4. สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2566 คือ ต้ังแต่วันท่ี 1-15 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 
 
นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ขอหารือในท่ีประชุมเรื่องก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ประจ าปี พ.ศ. 2566 จะก าหนดตามรูป
แบบเดิม หรือว่าจะมีการเปล่ียนแปลงอย่างไร ขอสอบถามในท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม  -มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงรูปแบบเดิม ประจ าปี พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
 
1. สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ต้ังแต่วันท่ี 1-15 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 
2. สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ต้ังแต่วันท่ี 1-15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 

 
3.สมัยสามัญ... 
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3. สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ต้ังแต่วันท่ี 1-15 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 
4. สมัยสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. 2566 คือ ต้ังแต่วันท่ี 1-15 มกราคม พ.ศ. 2566 
 
  3.4 ขอความเห็นชอบสนับสนุนอาหารเสริม(นม) และ อาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา ภาคเรียนท่ี 
2/2564 โรงเรียนบ้านนาหลวง ช้ันประถมศึกษาช้ันปีท่ี 1 เพิ่มเติม จ านวน 1 ราย  
นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร ปลัด อบต.สะเอียบ 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตน าเรียนแทนท่าน ผอ.กอง
การศึกษา จากการที่โรงเรียนบ้านนาหลวง (ประชาพัฒนา)ได้รายงานข้อมูลนักเรียน กรณีมีการเปล่ียนแปลงจ านวนนักเรียน 
(เพิ่มเติม) ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ด าเนินการรายงานข้อมูลเด็กเล็ก 
เด็กนักเรียนผ่านระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center information system : LEC ) เพื่อใช้
ประกอบการจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม(นม) ในแต่ละปีการศึกษา รายละเอียดดังนี้  
1.เด็กหญิง นริสรา  เจนใจ ช่ือเล่น น้องออกัส เลขประจ าตัวประชาชน 1149901371624 ท่ีอยู่ บ้านเลขท่ี 15/1 หมู่ท่ี 4 
ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ รหัสโรงเรียน 54010129 โรงเรียนบ้านนาหลวง (ประชาพัฒนา) ช้ัน ป.1 เพศหญิง 
วันเกิด 22 มิถุนายน 2557 อายุ 7 ขวบ 
-ซึ่งโรงเรียนบ้านนาหลวง (ประชาพัฒนา) ได้ส่งหนังสือแจ้งเรื่องส่งแบบเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กประถมศึกษา ภาคเรียนท่ี 2/2564เพิ่มเติม เมื่อวันท่ี 7 ธันวาคม 2564  ได้เลยก าหนดเวลาแจ้งด าเนินการแล้ว 
จึงขอเพิ่ม จ านวน ในช้ันระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 อีกจ านวน 1 คน (ตามรายละเอียดแจ้ง) 
นายศักดิ์ณรงค์  อุดม  ประธานสภาฯ  
-มีสมาชิกสภาฯท่านใด ไม่เห็นด้วยกับรายละเอียดท่ีท่านปลัด อบต.สะเอียบ ได้แจ้งไปแล้ว ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม  -รับทราบและเห็นชอบ 
 
  3.5  พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ท่ีมาจาก
ผู้แทนจากสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
นางสาวสุภาพร  โพรงแก้ว นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
-เรียนท่านประธานสภาฯ นายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามมาตรฐานด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามข้อ 1.4 คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมี จ านวนคณะกรรมการฯ           
ไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ดังนี้ 
1. ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้แทนด้านการศึกษา 
2. ผู้แทนศาสนสถาน 
3. ผู้แทนจากสมาขิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. ผู้แทนชุมชน 
5. ผู้แทนด้านสาธารณสุข 
6. ผู้แทนผู้ปกครอง 
7. ผู้แทนส านัก กอง ส่วน การศึกษา 
8. ผู้แทนครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
9. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 
        โดยให้ผู้บริหาร... 
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-โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นท่ีปรึกษา
ของคณะกรรมการ มีจ านวนตามความเหมาะสม และให้คณะกรรมการพิจารณาเลือก กรรมการ 1 คน เป็นประธาน        
คณะกรรมการฯ โดยมีหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นกรรมการและเลขานุการโดยต าแหน่ง มีผู้แทนครูผู้ดูแลเด็กหรือครู     
หรือผู้ดูแลเด็ก 1 คน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 
2 ปี และอาจได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งติดต่อกันได้ ไม่เกิน 2 วาระ โดยมีหน้าท่ีดังนี้ 
1. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการฯ ภาคเรียนและไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง หรือปีการศึกษาละ ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง และรายงาน
ผลการประชุมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 
2. ก าหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุน การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่างๆ ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามนโยบายและแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. เสนอแนะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก่ผู้บริหารองค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น 
4. เสนอแนะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดต้ัง ยุบเลิก หรือย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
5. พิจารณาเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการบริหารงานด้านบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
6. พิจารณาเสนอแผนงาน / โครงการและงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
8. ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือการพัฒนาเด็กเล็กของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
9. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ หรือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย กรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น          
และจังหวัดก าหนด 
-ขอเรียนสอบถามในท่ีประชุมสภาฯ วันนี้ว่าคณะกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กแต่ละศูนย์นั้น ท่ีเป็นตัวแทนจากสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ให้แต่ละหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการเลยหรือไม่ อย่างไร 
นายศักดิ์ณรงค์  อุดม  ประธานสภาฯ 
-เสนอให้ คณะกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก บ้านนาหลวง เป็นสมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ 4 
 คณะกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก บ้านป่าเลา เป็นสมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ 3 
 คณะกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก บ้านท่าวะ เป็นสมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ 8 
 คณะกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก บ้านดอนชัย เป็นสมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ 1 
-มีสมาชิกสภาฯท่านใด มีข้อเสนอแนะเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม  -รับทราบและเห็นชอบ 
 
  3.6  ส่วนอุทกวิทยาท่ี 2 แพร่ ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 9 ขอความเห็นจากสภาฯ เพื่อประกอบ          
ค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่า ในการด าเนินการโครงการติดต้ังสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 
นายสมศักดิ์  วงศ์เทพ  หัวหน้าส านักปลัด 
-เรียนท่านประธานสภา นายกอบต.สะเอียบ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พิจารณาหนังสือส่วนอุทกวิทยา
ท่ี 2 แพร่ สทภ.9 ท่ี ทส 0624/ว10 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขอความเห็นจากสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประกอบค าขออนุญาต เข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าในการด าเนินการโครงการติดต้ังสถานีเตือนภัย
ล่วงหน้า (Early Warning)  
-ตามท่ีส่วนอุทกวิทยาท่ี 2 แพร่ ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 9 กรมทรัพยากรน้ า ได้ด าเนินการ จัดท าแบบค าขออนุญาต      
เข้าท าประโยชน์ในเขตป่า เพื่อติดต้ังสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ของกรมทรัพยากรน้ า ยื่นต่อส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด และส านักจัดการป่าไม้ แต่ยังขาดเอกสารหลักฐานท่ีแสดงผล การพิจารณา          
ให้ความเห็นจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีป่านั้นต้ังอยู่ ส่วนอุทกวิทยาท่ี 2 แพร่ 
        ได้จัดท าเอกสาร... 
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ได้จัดท าเอกสารเพื่อประกอบวาระการพิจารณาขอความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย         
และขอความอนุเคราะห์ให้ท่านพิจารณา น าเข้าวาระการประชุม และจัดส่งสรุปรายงานการประชุม ให้ส่วนอุทกวิทยาท่ี 2 
แพร่ ต่อไป 
-นายสมศักดิ์  วงศ์เทพ  หัวหน้าส านักปลัด  
ขออนุญาตน าเรียนว่า การด าเนินการติดต้ังสถานีเตือนภัยล่วงหน้า คือสถานีบ้านนาหลวง อยู่ ท่ีจุดตรวจชุมชนหมู่บ้าน          
จุดท่ี 2 สถานีบ้านป่าเลา อยู่ท่ี รพ.สต.บ้านป่าเลา  จุดท่ี 3 สถานีบ้านท่าวะ อยู่ท่ีวัดท่าวะ ซึ่งทางส่วนอุทกวิทยาท่ี 2 แพร่ 
ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 9 ยังขาดหลักฐานท่ีแสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นจากสภาฯท่ีป่านั้นต้ังอยู่  
นายศักดิ์ณรงค์  อุดม ประธานสภาฯ 
1.ขอสอบถามมติท่ีประชุมในการติดต้ังสถานีเตือนภัยบ้านนาหลวง ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ว่าสมาชิกเห็นชอบ
ให้ด าเนินการติดต้ังสถานีเตือนภัย บ้านนาหลวง หรือไม่ หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอย่างไร ขอสอบถามในท่ีประชุมวันนี้  
มติท่ีประชุม  -เห็นชอบให้ด าเนินการติดต้ังสถานีเตือนภัย บ้านนาหลวง 
2. ขอสอบถามมติท่ีประชุมในการติดต้ังสถานีเตือนภัยบ้านป่าเลา ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ว่าสมาชิกเห็นชอบให้
ด าเนินการติดต้ังสถานีเตือนภัย บ้านป่าเลา หรือไม่ หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอย่างไร ขอสอบถามในท่ีประชุมวันนี้ 
มติท่ีประชุม  -เห็นชอบให้ด าเนินการติดต้ังสถานีเตือนภัย บ้านป่าเลา 
3. ขอสอบถามมติท่ีประชุมในการติดต้ังสถานีเตือภัยบ้านท่าวะ ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ว่าสมาชิกเห็นชอบให้
ด าเนินการติดต้ังสถานีเตือนภัย บ้านท่าวะ หรือไม่ หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอย่างไร ขอสอบถามในท่ีประชุมวันนี้ 
มติท่ีประชุม  -เห็นชอบให้ด าเนินการติดต้ังสถานีเตือนภัย บ้านท่าวะ 
 
 3.7 พิจารณาการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
นายศักดิ์ณรงค์  อุดม   ประธานสภาฯ 
-ขอเชิญเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง  น าเสนอในท่ีประชุม 
นางเกศวรางค์  เขม้นเขตวิทย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
1. เพื่อให้การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 8  
-จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ เดิมประกอบด้วย 
1.นายสมาน สะเอียบคง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 
2.นายสมบัติ  อินต๊ะปัญญา  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 
3.นายสายันต์ ขันทะบุตร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 
ซึ่งมาจากสมาชิกสภาฯทุกท่านคัดเลือก จ านวน 3 ท่าน คณะกรรมการชุดใหม่ ขอสอบถามในท่ีประชุมสภาวันนี้  
นายศักดิ์ณรงค์  อุดม  ประธานสภาฯ 
ผมขอเสนอ 
1.นายสวัสด์ิ  สุขจิตร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 เป็นกรรมการ  
2.นายสุทน  ทะแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 เป็นกรรมการ 
3.นายสายัณห์  อินต๊ะวิชัย  เป็นกรรมการ 
มติท่ีประชุม -รับทราบและเห็นชอบ 
2.และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. 2548 ข้อ 28  
 
 
        จึงขอแต่งต้ัง... 
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-จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ  เดิมประกอบด้วยสมาชิก
สภาฯ ดังนี้  
1.นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาฯ 
2.นายอ านวย  สะเอียบคง   สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7  
3.นายสมาน สะเอียบคง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 
ซึ่งมาจากสมาชิกสภาฯทุกท่านคัดเลือก จ านวน 3 ท่าน คณะกรรมการชุดใหม่ ขอสอบถามในท่ีประชุมสภาวันนี้  
นายศักดิ์ณรงค์  อุดม  ประธานสภาฯ 
ผมขอเสนอ 
1.นายพัฒน์  อยู่สุข  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 
2.นายอภิชาติ  รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 
3.นายสมาน  สะเอียบคง  รองประธานสภาฯ 
มติท่ีประชุม  -รับทราบและเห็นชอบ 
 
3.คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เดิมประกอบด้วยสมาชิกสภา ดังนี้ 
1. นายอภิชาติ  รุ่งเรือง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 
2. นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภา อบต. 
ซึ่งมาจากสมาชิกสภาฯทุกท่านคัดเลือก จ านวน 3 ท่าน คณะกรรมการชุดใหม่ ขอสอบถามในท่ีประชุมสภาวันนี้  
นายศักดิ์ณรงค์  อุดม  ประธานสภาฯ 
ผมขอเสนอ 

1. ว่าท่ีร้อยตรี กฤษณุ  ขันทะรักษ์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 
2. อีกคนคงไม่พ้นต าแหน่งหน้าท่ีประธานสภาฯ  

มติท่ีประชุม  -รับทราบและเห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อทราบ 

4.1  แจ้งการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2564 
นางเกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ๑.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบเป็นยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดระยะเวลา     
5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ            
และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย         
เพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์    การพัฒนาจังหวัดแพร่ อ าเภอสอง และแผนชุมชนต าบลสะเอียบ 
       แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย        
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาอย่างท่ัวถึงและได้มาตรฐาน 
 
         3.ยุทธศาสตร์ที่ 3... 
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3. ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต   
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

     6. ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
      2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
        1. เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
          2. เพื่อพัฒนาด้านจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึงและได้มาตรฐาน 
           3. เพื่อพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
            4. เพื่อพัฒนาด้านการพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
            5. เพื่อพัฒนาด้านการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
           6. เพื่อพัฒนาด้านการการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
    3) วิสัยทัศน์  

  “การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจดี  มีความรู้ทันสมัย  การส่ือสารกว้างไกล สุขภาพพลามัย
แข็งแรง การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์   ส่ิงแวดล้อมไม่เป็นพิษ  ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์” 

1.2 โครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

       อบต.สะเอียบ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามา
จัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพืน้ท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

อบต.สะเอียบ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการ 
ท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร์ 

2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน

โครงสร้าง

พื้นฐาน 

123 5,424,500.00 31 9,813,500.00 115 173,740,562.00 111 207,359,770.00 52 161,892,000.00 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการ

จัดการศึกษา

อย่างทั่วถึงและ

ได้มาตรฐาน 

1 20,000.00 4 3,415,045.00 11 4,018,795.00 21 10,729,680.00 25 6,934,300.00 

 
    

ยุทธศาสตร์... 
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ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการ 

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

31 236,500.00 40 10,274,400.00 54 20,397,000.00 53 20,392,000.00 18 9,973,000.00 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการ

พัฒนา

สิ่งแวดล้อม 

0 0.00 0 0.00 4 140,000.00 5 150,000.00 4 140,000.00 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการ

ดูแลความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 

0 0.00 1 500,000.00 7 860,000.00 6 670,000.00 6 760,000.00 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการ

บริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี 

0 0.00 0 0.00 7 655,000.00 6 455,000.00 6 455,000.00 

รวม 155 5,681,000.00 76 24,002,945.00 198 199,811,357.00 202 239,756,450.00 111 180,154,300.00 

1.3 การจัดท างบประมาณ 

ผู้บริหารอบต.สะเอียบ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ใน 

ข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 24 โครงการ งบประมาณ 4,131,758 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญตั ิ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2 400,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน 5 2,427,050.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 10 183,608.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 5 1,106,100.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา... 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 2 15,000.00 

รวม 24 4,131,758.00 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.สะเอียบ มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัต/ิ

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

- อุดหนุนการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค เพื่อ

ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า 

ขนาด 100 KV 

400,000.00 351,640.73 351,640.73 48,359.27 

2. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง

และได้มาตรฐาน 

โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา 

 

657,050.00 449,280.00 449,280.00 207,770.00 

3. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง

และได้มาตรฐาน 

โครงการเงินอุดหนุน

ส าหรับสนับสนุน

อาหารกลางวันเด็ก

ประถมศึกษา 

 

1,720,000.00 1,431,480.00 1,431,480.00 288,520.00 

4. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรค

ไข้เลือดออก 

20,000.00 2,296.00 2,296.00 17,704.00 

5. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสัตว์ปลอด

โรค คนปลอดภัย จาก

โรคพิษสุนัขบ้า ตาม

ปณิธานของ ศ.ดร. 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย

ลักษณ์ อัคราชกุมารี 

23,608.00 23,608.00 23,608.00 0.00 

 

   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

... 
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6. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การดูแลความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการต้ังจุดตรวจ

และบริการประชาชน

ลดอุบัติ เหตุในช่วง

เทศกาลปีใหม่ และ

เทศกาลสงกรานต์ 

30,000.00 29,980.00 29,980.00 20.00 

7. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การดูแลความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการป้องกันและ

บรรเทาปัญหาหมอก

ควันและไฟป่า 

16,100.00 13,800.00 13,800.00 2,300.00 

8. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การดูแลความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

สนับสนุนป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
1,040,000.00 1,032,000.00 1,032,000.00 8,000.00 

1.4 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 

ท้ังหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 
111 207,359,770.00 2 400,000.00 1 351,640.73 1 351,640.73 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ

จัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้

มาตรฐาน 

21 10,729,680.00 5 2,427,050.00 2 1,880,760.00 2 1,880,760.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 
53 20,392,000.00 10 183,608.00 2 25,904.00 2 25,904.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ

พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
5 150,000.00 - - 

    

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ

ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

6 670,000.00 5 1,106,100.00 3 1,075,780.00 3 1,075,780.00 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ

บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
6 455,000.00 2 15,000.00 

    

 
   

รวม 202... 
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รวม 202 239,756,450.00 24 4,131,758.00 8 3,334,084.73 8 3,334,084.73 

1.5 ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 

  การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ เป็นการด าเนินการตามโครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565) ในช่วงปี พ.ศ.2564 ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาเป็นไปตามแนวทางนโยบายท่ีก าหนดขึ้นภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดแพร่ นโยบายเร่งด่วนรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหาร 
  จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน พบว่า มีปัญหาอุปสรรคหลายประการซึ่งสามารถ 
สรุปเป็นปัญหาอุปสรรคและข้อแนะน าดังนี ้
 1. ปัญหางบประมาณในการด าเนินการไม่เพียงพอ 
 ด้วยสภาพทางกายภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน          
ซึ่งยังไม่ครบทุกหมู่บ้าน คือ ถนนภายในหมู่บ้าน และร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้าน ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร รวมท้ังถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในต าบล เพราะว่ายังขาดงบประมาณในการ
ด าเนินการ ทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เห็นควรว่าประสานหน่วยงานอื่นเพื่อน างบประมาณ          
มาพัฒนาในส่วนท่ียังไม่มีการด าเนินการ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป 
 อีกท้ังการท่ีจ าเป็นต้องบริหารงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยจะต้อง
มองถึงความต่อเนื่องในการด าเนินโครงการ ความคุ้มค่าของงบประมาณ ตลอดจนประสิทธิภาพประสิทธิผล         
และผลสัมฤทธิ์ ท่ีจะได้รับเป็นส าคัญ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณตามท่ีได้ รับ ประมาณการ             
ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 38,749,900 บาท นั้นมีการจัดสรรงบประมาณมาให้แต่ไม่เป็นตามท่ีประมาณ
ไว้ เช่น ประเภทรายได้ท่ีรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ และเงินอุดหนุน 
 2. ปัญหาในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ในการจัดท าประชาคมท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้าน หรือในระดับต าบล ยังพบว่าไม่ได้รับความร่วมมือเท่าท่ีควร 
ปัญหาดังกล่าวนี้อาจเกิดจากความไม่เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของการเป็นตัวแทนของประชาชนในหมู่บ้าน               
ซึ่งในขั้นตอนการจัดท าเวทีประชาคม จะมีผู้เข้าร่วมการประชุมไม่เกินร้อยละ 80 ดังนั้น ควรท่ีจะต้องมีการสร้าง
ความรู้ การสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ทราบถึงความส าคัญในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นในปีต่อ ๆ ไป ตามหลักการ “ร่วมคิด ร่วมท าและร่วมตัดสินใจ” ซึ่งกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา      
เป็นกระบวนการท่ีส าคัญท่ีสุดเพราะประชาชนมีส่วนร่วม 
 3. ปัญหาจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) มีจ านวนมาก 
 จะพบว่าจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) โดยเฉพาะโครงการในช่วงแผน      
ปี 2564 มีจ านวน 202 โครงการ โดยสามารถน ามาปฏิบัติเองได้ 24  โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ดังนั้น     
ควรท่ีจะมีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการท้ังในรูปของงบประมาณ ความคุ้มค่าของโครงการ             
และผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้น 
 
 
        4.ปัญหาเกี่ยวกับการประสาน... 
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 4. ปัญหาเกี่ยวกับการประสานแผนพัฒนาท่ีเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 กล่าวคือได้มีการเสนอโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง       
และมีศักยภาพท่ีมากกว่าแล้ว เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แต่ก็ยังไม่ได้
รับการตอบสนองเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเท่าท่ีควร 
 5. แนวทางในการแก้ไข 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ มีความเห็นว่าในเรื่องงบประมาณและแผนงานนั้นควรมีการค านึงถึง
ความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน กล่าวคือ “งบประมาณต้องมาจากแผน มีแผนถึงจะมีงบประมาณ” ดังนั้น ในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเติม แก้ไข เปล่ียนแปลงจะต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ของโครงการ     
ไม่ใช่เพียงเพื่อให้มีโครงการปรากฏอยู่ในแผนเท่านั้น 
 กระบวนการในการจัดท าประชาคมท้องถิ่น ขอให้ก านันผู้ใหญ่บ้านในฐานะประธานกรรมการหมู่บ้าน         
ให้ความส าคัญกับการจัดท าประชาคมท้ังในระดับหมู่บ้านของตนเอง และในระดับต าบล 
เพื่อให้โครงการของตนอยู่ในกรอบของงบประมาณท่ีควรจะได้รับ 

-ส าหรับการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขอน าเรียนในท่ีประชุมสภา วันนี้ 
ท่ีประชุม  -รับทราบ 

4.3 . แจ้งสถานกงสุลประเทศญี่ปุ่น จะเข้ามาด าเนินการส่งมอบรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ ตอนนี้รอการ 
ประสานจากสถานกงสุลประเทศญี่ปุ่น   

นายสมศักด์ิ วงศ์เทพ  หัวหน้าส านักปลัด -  เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน            
ณ ตอนนี้สถานกงสุล เขายังไม่ได้จัดส่งมอบรถน้ าท่ีเป็นแบบพิธีการ อยู่ระหว่างการเลือกต้ังของนายกฯและสมาชิก   
ในขณะนั้น และ ณ ตอนนี้องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
ได้มีนายกและสมาชิกสภา ซึ่งท่านนายกฯได้แถลงนโยบายแล้ว คงจะมีพิธีการส่งมอบรถบรรทุกน้ าในเร็วๆนี้ 
งบประมาณอยู่ท่ี 3 ล้าน เพื่อบริการประชาชนในเขตพื้นท่ีสะเอียบ สนับสนุนภารกิจการล้างท่อระบายน้ าต่างๆ       
ล้างส่ิงสกปรกตามสถานท่ีต่างๆ จะแจ้งก าหนดการพิธีส่งมอบรถน้ าท่ีชัดเจนอีกครั้ง ขอน าเรียนในท่ีประชุม 

4.4 แจ้งขอรูปถ่าย  
1. คณะผู้บริหารทุกท่าน รูปถ่ายในชุดปกติขาว รูปขนาดเล็ก 1.5 นิ้ว จ านวน 4 ใบ รูปขนาดใหญ่ 2.0 
นิ้ว จ านวน 4 ใบ 
2. สมาชิกสภาฯทุกท่าน รูปถ่ายในชุดสีกากี รูปขนาดเล็ก 1.5 นิ้ว จ านวน 4 ใบ รูปขนาดใหญ่ 2.0 นิ้ว 
จ านวน 4 ใบ 
-ก าหนดส่งรูปถ่าย ไม่เกินวันท่ี 17 มกราคม 2565 นักทรัพยากรบุคคล ส านักปลัด อบต. 

            4.4  แจ้งขอเอกสารจากสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน  
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  1 ใบ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1 ใบ 
3. ส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ธกส.สาขาสอง  จ านวน 1 ใบ 
4. กรอกแบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน  (ลย.01) 
-น าส่งคืนกองคลังทุกท่าน ไม่เกินวันท่ี 31 มกราคม 2565 
 
 
      4.5 ส านักงานคณะกรรมการ... 
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            4.5  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ประจ าจังหวัดแพร่ ขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์       
ให้ผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล มายื่นบัญชีรายรับ
และรายจ่ายในการเลือกตั้งด้วยตนเอง  ในวันท่ี 19 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม อบต.สะเอียบ  เวลา 13.30 น. 
–  16.30 น.  
ท่ีประชุม  -รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
  6.1  นายภิญโญ  ชมพูมิ่ง  สจ.แพร่ เขต 2 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก อบต.สะเอียบ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน แจ้ง หมู่ 1 หมู่ 5 หมู่ 6 
และหมู่ 9 อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ยม  ส่วนหมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 7 และหมู่ 8 อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ส าหรับ
แผนพัฒนาท้องถิ่นใหม่ท่ีเราจะน ามาปฏิบัติ ทุกหมู่บ้านนั้นมีกี่จุด ในบริเวณพื้นท่ี แผงโซลาเซลส์ในหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน         
ขอประสาน ผอ.กองช่างออกส ารวจแต่ละหมู่บ้าน 
เพื่อจะได้น ามาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 -2570  อยากจะขอฝากสมาชิกสภาทุกท่าน การพัฒนาต่างๆ            
ในเขตอุทยานบางอย่างก็เป็นหัวหน้าอุทยาน บางอย่างก็ถึงท่านอธิบดีกรมฯ เช่นหินคลุก ก็ขอฝากไว้ด้วย ส่วนไหนจะพัฒนา
ต้องมีหนังสือถึงหัวหน้าอุทยาน  
 
นายก้องไมตรี  เทศสูงเนิน  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ยม 
-เรียนท่านประธานสภา นายก อบต.หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
โครงสร้างพื้นฐานแยกเป็น 2 ส่วน คือ อุทยานและป่าสงวน พ.ศ. 2562 แยกเป็นเจตนารมณ์ของป่าอุทยาน ประชาชน        
ในพื้นท่ี ตามมาตรา 64 ปรับปรุงกฎหมายท่ีดินท ากิน ท่ีอยู่อาศัย การถือครองท่ีดินส ารวจแล้วเสร็จ ผ่านส านัก 13 ผ่านไปท่ี
กรมฯแล้ว รอกฎหมายลูก ติดท่ีโควิดอาจจะช้าไปบ้างคงจะเสนอ คณะรมต. ออกเป็นข้อบังคับอีกครั้งหนึ่ง  
-ท่ีดินท ากินเมื่อออกมาแล้ว จะท าเป็นโครงการร่วม การส่งงานพร้อมกันงานโครงสร้างพื้นฐาน บางข้ออ้างถึงหัวหน้าอุทยาน 
บางข้อเป็นของท่านอธิบดีกรมฯ ส่วนมากส่ิงก่อสร้างจะเป็นของท่านอธิบดี เราก็จะดู เป็นแบบข้อๆไป จากโครงการ 11 
โครงการ ตอนนี้เสนอฝ่ายส านัก 13 ไปแล้ว รอกรมฯอนุมัติ โครงการ อบจ.แพร่ ถนนต่างๆ เคยท าโครงการร่วมกัน เช่น ผาอิง 
คงจะเป็นโครงการเดิม งบของ อบต. รีบส ารวจขออนุมัติไปก่อน เมื่อแผนมา โครงการมาแล้ว จะได้ใช้อย่างรวดเร็ว  
-ท่ีหากินของป่า ตอนนี้มาตรา 65 คนอาศัยอยู่ในเขตป่าอุทยาน สามารถน าทรัพยากรเกิดใหม่ ทดแทนได้ ชุมชนจะเก็บไข่มด
แดง ผักหวานในโซนไหนได้บ้าง ต้องท าโครงการร่วมกัน เป็นระดับหมู่บ้าน ระดับต าบล จะได้ท าเป็นหอทะเบียนเก็บเป็นข้อมูล
ต่อไป ขอน าเรียนในท่ีประชุม 
ท่ีประชุม  -รับทราบ 
 
 6.2  นายรณชัย  ม้าทอง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 
-เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน หมู่9 พื้นท่ีปกครองมีปัญหาเรื่องของชน
เผ่า และพื้นเมือง  ด้านการเมืองและการปกครองของท่านนายก อบต.สะเอียบ ทางหมู่ 9 อยากเสนอผ่านประธานสภา อบต.
สะเอยีบ หมู่9 มีปัญหาในเรื่องของการปกครอง ระยะทางห่างไกล ภาษาท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสาร ขอความอนุเคราะห์ในการ
จัดต้ังหมู่บ้านใหม่ แบบฟอร์มได้ประสานกับทางอ าเภอสองแล้ว  ขั้นต่อไปจะได้น ากลับมาแนบให้ทางสภาฯอีกครั้ง ในส่วนของ
หนังสือ ชาวบ้านจะส่งมาท่ี อบต.ก่อน และผ่านไปให้จังหวัดด าเนินการต่อไป ส่วนพื้นท่ีนั้น อยู่ในเขตความรับผิดชอบของ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ยม ขอให้ท่านช่วยดูแลทางแผนท่ีให้ด้วย ปัจจุบันนี้ท่านผู้ช่วยณัฐพงศ์ อะเคอะ ก็ได้หมดวาระไป 
ส่วนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มีอยู่ 2 คน ส่วนราชการมีอะไรที่จะแจ้งไปทางบ้านแม่พร้าว ขอให้แจ้งได้ท่ีผู้ใหญ่บ้าน คือกระผม โดยตรง 
ได้เลย การปกครองเป็นเรื่องยาก ในการปกครองในท้ัง 2 หมู่บ้าน ขอน าเรียนในท่ีประชุม 
 
 
        6.3 นายสมมิตร... 
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 6.3 นายสมมิตร  เสาวะระ  ก านันต าบลสะเอียบ 
-เรียนประธานสภา ท่านนายก อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การบริหารงานในหมู่บ้าน ติดอย่างเดียวคือตอนนั้นไม่ได้   
แบ่งเขตไว้ให้ชัดเจน พื้นท่ี หมู่ 9 หมู่ 5 เป็นพื้นท่ีท่ีทราบแบ่งเขตกันชัดเจนแล้ว ตอนนี้ ฝากท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ยม 
พื้นท่ีของหมู่ 9 จะแบ่งกันอย่างไร พื้นท่ีท ากิน พื้นท่ีหมู่บ้านยังไม่ชัดเจน และฝากทางทีมคณะผู้บริหารช่วยด าเนินการให้ด้วย 
1. โควิด2019 สายพันธุ์ใหม่มาแรง รถรับส่งผู้ป่วยไม่ทันต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน จะขอ อบต.สะเอียบช่วยเร่งด าเนินการให้ด้วย 
2. ปัจจุบันนี้ อบต.สะเอียบ ได้มีรถน้ า จ านวน 2 คันแล้ว มีความหวังว่าจะไม่มีไฟไหม้เกิดขึ้นอีก ขอฝากให้ทาง อบต.สะเอียบ 
ช่วยด าเนินการให้มีความรวดเร็วกว่าข้ึน  
 6.3 นายสมบัติ  สลักหล่าย  ผอ.รพ.สต.สะเอียบ 
-เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก อบต.สะเอียบ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก็ขอแสดงความยินดีกับทีมงานคณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภาทุกท่าน ท่ีได้เข้ามารับต าแหน่ง แจ้งข่าว รพ.สต.ในเขตพื้นท่ีท้ังหมด มีจ านวน 3 แห่ง ของ รพ.สต.บ้านนาหลวง
ไม่มีท่านผอ.ด ารงต าแหน่ง รอประกาศรับสมัครอีกรอบ ตอนนี้ได้มีนักวิชาการมาใหม่ มาจาก มหาวิทยาลัยพะเยา ของ รพ.สต.
สะเอียบ ต้องดูแลชนเผ่า ของหมู่ 9 ในการประสานงานต่างๆ ก็ถือว่างานเยอะขึ้น รพ.สต.บ้านป่าเลา จะเกษียณในปี 2565 นี้ 
มี เจ้าหน้าท่ี 2 คน และในเดือนกุมภาพันธ์ นี้ นายวิรุณ  หนองซิว จะได้ย้ายเข้ามาอยู่ท่ี รพ.สต.บ้านป่าเลา  
-จากช่วงเทศกาลปีใหม่ มาตรการทุกจังหวัด ได้ผ่อนคลายไปเยอะมากแล้ว โดยเฉพาะอ าเภอบ้านแม่แรม ระบาดหนัก          
เจอท้ังหมด 16 ราย ของผู้เส่ียงสูง 27 คน PCR ไปท่ี รพ.สอง กลุ่มเส่ียงต่ าจะกลายเป็นกลุ่มเส่ียงสูงทันที ถ้าผลออกมาเป็น
บวก ต้องรอฟังผลจากเทศกาลปีใหม่ 
-ATK มาไม่ต้องกักตัว ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบตามมาตรา ฉบับ 81 อย่างเคร่งครัด อย่าได้ประมาท ถ้า PCR ผลเป็นบวก       
ก็คงจะยาวต่อไปในส่วนของต าบลเรา  การกักตัวใน LQ  CI ควรจะมาท าความเข้าใจกันใหม่ ผู้ป่วยจะส่งตัวกันอย่างไรต่อไป 
การจัดงานต่างๆ จะอยู่ในระดับใด ให้ท่านต้ังมาตรการเป็นกฎออกมา เพื่อให้ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ ในส่วนนี้ก็คงจะมี
การประชุมเตรียมความพร้อมกันอีกรอบ ขอน าเรียนเสนอเบ้ืองต้นเท่านี้ก่อน 
 
 6.4 สถานีต ารวจภูธรสะเอียบ 
-เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก อบต.สะเอียบและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของต ารวจ ขอกล่าวค าจ ากัดความ 
อาชญากรรมมีอยู่ คู่กับสังคม ก็เลยสร้างมิติใหม่ เพื่อลดความหวาดกลัว ของประชาชนในพื้นท่ี ต ารวจเพื่อประชาชน         
ต ารวจในพื้นท่ีสะเอียบ ก็ไม่อยากรบกวนงบประมาณของ อบต.สะเอียบ เพราะเห็นว่ามีงบประมาณเล็กน้อย ท่านผู้น าชุมชน 
อาชญากรรม ชีวิตทรัพย์สิน เกิดขึ้นในพื้นท่ีสะเอียบ มีการแชร์ลูกโซ่ แบบออนไลน์ มีร่วมลงทุนกันสูง มีการกู้เงินออนไลน์      
เกิด เป็นคดีความท่ีถูกหลอก ท าให้เจ็บใจเสียใจ มีแล้ว 4 ราย ฝากผู้น าชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ทุกหมู่บ้านทราบโดยท่ัวกัน          
ใช้เวลานานมากกว่าจะหาเจอ เคสเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้  ขอประชาสัมพันธ์ฝากทุกท่านให้ได้รับทราบและให้ระมัดระวัง
กันด้วย ขอน าเรียนในท่ีประชุม 
 
 6.5 นายวินัย  สาใจ หัวหน้าโครงการตามแนวพระราชด าริ บ้านแม่พร้าว 
-เรียนท่านประธานสภาและท่านนายก อบต.ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนอื่นขอแสดงความยินดี กับคณะผู้บริหารและสมาชิก
สภาทุกท่าน ผมอยู่ในพื้นท่ีบ้านแม่พร้าว เส้นทางผ่านไปทางบ้านแม่พร้าวมีความเป็นทุรกันดาร เป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่ สะดวก    
เท่าในการเดินทางสัญจร ขอฝากท่านนายกช่วยจัดสรร 
1.งบประมาณถนนเข้าทางการเกษตร ห้วยบ่อตอง  
2.อยากจะให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว คือ ผาอิง ในฤดูกาลต่างๆ จะมีเด็กๆไปเล่นน้ าในบริเวณผาอิงกันเยอะ ในเส้นทางนี้
การใช้จ่ายในชุมชนก็จะเกิดขึ้นมาเป็นระบบต่อไป ชนเผ่าอาข่า นักท่องเท่ียวก็อยากจะแวะขึ้นไปดูไปชม  
3. อยากจะท าเป็นศูนย์เรียนรู้นักท่องเท่ียวไว้เป็นระเบียนข้อมูลต่อไป ขอน าเรียนในท่ีประชุม 
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 6.6 นายศุภชัย ใจกลม  หัวหน้าสถานีไฟป่าแม่ยม 
-ขออนุญาตในท่ีประชุม ตอนนี้มีการนับจุดฮอตสปอต ลดลง 30 เปอร์เซ็นต์ 430. มกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม ตอนนี้เริ่มมี
แล้ว จับแล้วโดยดาวเทียม ท่ีมีความละเอียดสูง สะเอียบมีพื้นท่ี 8 จุด  
เป็นพื้นท่ีป่า 2 จุด อยากจะท าความเข้าใจกับระบบดาวเทียม โดยรอบแรกจะเวียนท่ีเวลา 24.00 – 02.00 น. รอบต่อไป 
เวลา 12.00 น. – 14.00 น. ในการวิ่งวน  ของดาวเทียม จะมีสองช่วงเวลา ถ้ามีความจ าเป็น ในการก าจัดเช้ือเพลิง          
ในพื้นท่ี ขอให้หลบจากช่วงระยะเวลาของดาวเทียมบ้างก็จะดีกว่า ขอน าเรียนในท่ีประชุม 
 
 6.7 นายอนันต์  ป๊อกแก้ว 
-เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอประชาสัมพันธ์เผ่าตองเหลือง ตอนนี้คนป่าขาดการพัฒนา
ในหลายๆอย่าง ทางขึ้นไปบ้านคนป่ามีความล าบาก ยิ่งในช่วงฤดูฝน ทางขึ้นไม่ได้เลย  ในช่วงฤดูแล้งก็จะมีฝุ่นตลบเยอะมาก    
ท าให้การเดินทางเข้าไปหาคนป่าติดปัญหา ตอนนี้มีเงินงบประมาณในการพัฒนาอยู่ประมาณ 7-8 หมื่นบาท จะด าเนินการ   
เป็นแบบคอนกรีต 3 เมตรขึ้นไป ขอฝากทางองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ช่วยดูแลเผ่าตองเหลือง ซึ่งอยู่ในเขตพื้นท่ี     
บ้านท่าวะ หมู่ 8 ด้วย เวลาหน่วยงานราชการขึ้นไปหาชนเผ่าตองเหลือง จะขาดการดูแลเป็นอย่างมาก ขอน าเรียนในท่ีประชุม 
 
 6.8 นายอภิชาติ  รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 
-เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก อบต.สะเอียบ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ตามท่ีท่านนายก อบต.สะเอียบ ได้ด าเนินการ
แถลงนโยบาย การส่งเสริมการเล้ียงสุกร ปศุสัตว์ ได้เข้ามาท าลายสุกร เวลาผ่านมา 8 เดือนแล้ว ประชาชนยังไม่ได้รับเงิน
ชดเชยแต่อย่างใด และแจ้งข่าวจะมีน้องจากประเทศสหรัฐ จะเข้ามาพัฒนาเรื่องท่องเท่ียว ของ 4 หมู่บ้าน พี่เล้ียงคือคุณหมอ
ไก่ ท่ีมีฟาร์มม้าท่ีเขตพื้นท่ี อ าเภอจุน จะมีการจัดต้ังกลุ่มองค์กรตามมาในล าดับต่อไป 
 
 6.9 นายศักดิ์ณรงค์  อุดม  ประธานสภาฯ 
-แจ้งในสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบทุกท่าน สมาชิกสภาทุกท่านก็ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขต
พื้นท่ีต าบลสะเอียบ  ขอให้สภาเป็นสภาท่ีเข้มแข็งต่อไป ต้องไม่แทรกแซงข้าราชการประจ า ขอให้การด าเนินการทุกอย่าง
เป็นไปตามกฎระเบียบ ในการปฏิบัติงาน ขอน าเรียนในท่ีประชุม 
 
 6.10 นายภิญโญ  ชมพูมิ่ง สจ.แพร่เขต 2 
-โครงการแม่เต้น 1 และ 2 มันพังทลายไปแล้ว ทางท่านนายก อบจ.แพร่ ขอให้กองช่าง อบจ.มาส ารวจและอาจจะทุบให้หมด 
ทางหมู่บ้านได้ร้องเรียนไปทางศูนย์ด ารงธรรม ได้ส่งไปทาง อบจ.ซ่อมแซม  3 ท่ี ได้ด าเนินการก่อสร้างสูงไป แจ้งให้ผู้ได้รับ
ผลกระทบได้รับทราบ  
-บ้านห้วยโป่ง รางริน ก าลังขออนุญาตอยู่ ด าเนินการปีสุดท้ายแล้ว อบจ.กันให้เป็นปีท่ี 2 อยู่ในเขตป่าสงวน ถ้าไม่ได้คงตกเป็น
เงินสะสม ระเบียบใหม่ไม่ให้ก่อสร้างในเขตป่า ก็จะได้ขออนุมัติพื้นท่ีป่าต่อไป ในวาระคราวหน้า จะน าเข้าท่ีประชุมใหม่ต่อไป  
-หินคลุก งบประมาณ 5 แสนบาท ไม่มีท่ีด าเนินการ พื้นท่ีป่าท าไม่ได้ในขณะนี้ หินคลุกท่ีจะท าต้องซื้อมาเองท้ังหมด ไม่ได้ใช้
ของอุทยานแต่อย่างใด 
  
 6.11 นายชุม  สะเอียบคง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ขอนิรโทษกรรม ไม่ได้ขอไป ต้องท าขึ้นมาใหม่ เส้นทางการเกษตร ขออนุญาตใช้พื้นท่ี  จะประชุมพร้อมกันอีกรอบในเร็วๆนี้ 
ขอให้มีการพัฒนาไปในทางเดียวกัน จะท าให้งานมันเดินเร็วและทันเวลา 
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นายศักดิ์ณรงค์   อุดม ประธานสภาฯ 

- สมาชิกท่านใดจะมีข้อเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้เข้าร่วมประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2565 วันจันทร์ท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2565
และขอปิดการประชุมวันนี้เพียงเท่านี้ 

 
 
 

เลิกประชุมเวลา 14.20น. 
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